



เกาะคิดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ...สถาบันเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556... ● ช่างแรก...นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ ปูลูกตัมยางนา, เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่มาร่วมกันทำข่าว นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้เป็นประธานในการมอบชุดลายพรางให้กับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า จำนวน 8,728 ชุด พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับผู้แทนพนักงานพิทักษ์ป่าทั่วประเทศ... ● เรื่องดีๆ...นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชั้นนำที่ให้การสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 84 องค์กร ในโครงการ "ลดการใช้ในวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า: Reduce Today Respect Tomorrow" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยกลุ่มสินค้าเพื่อธุรกิจ คิมเบอร์ลีย์-คลีติก โปรเฟสชันแนล ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและอุปโภคบริโภคกันภัย บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คลีติก ประเทศไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม... ● นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม เช่น ชาติพืชพันธุ์ที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก การจัดการดิน และการเซตกรรม ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ขณะเดียวกันยังขาดการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตในเชิงการค้า มีปัญหาผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมีการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวไม่ถูกต้องและไม่ครบวงจร รวมทั้งยังขาดเทคนิคการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สินค้าไม่มีความหลากหลายและการผลิตพืชที่สูง บางชนิดยังประสบปัญหาการระบาดของโรคและศัตรูพืช เช่น จึงที่มีปัญหาโรคเหี่ยวและโรคเน่า ขณะที่มันฝรั่งมีปัญหาโรคใบไหม้ โรคไวรัสและไส้เดือนฝอยรากปม และยังมีต้นทุนการขนส่งสูงด้วย... ● นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การลดต้นทุนการปลูกมันสำปะหลัง" โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เสร็จมองความรู้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา กว่า 600 คน หวังลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลัง... ● กรุงเทพฯ-บริษัท มลิตาโไฟฟ้าราชมูรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่าไม้ เปิดตัว "หนังสือพรรณไม้ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน" และมอบกล้าไม้ "โครงการ 1 ล้านกล้าช่วยแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้ป่าอยู่กับคน คนอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลาย... ● นางสุกัญญา แสงอร่าม ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาก อดีตรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2552 เห็นชอบให้มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดินให้แก่เกษตรกรสภาพประชาชน 4 ภาค โดยมอบหมายให้ ส.ป.ก.ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกิน จำนวน 1,889 ราย ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ก.ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น 17 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 12,751 ไร่ นอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำการจัดซื้อที่ดินจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และที่ดินเอกชน ในพื้นที่ ต.กลัดหลวง และ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวน 147 แปลง เนื้อที่ 3,565 ไร่ 1 งาน 20.9 ตารางวา เพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินจำนวน 55 ราย... ● ปิดท้ายข่าว...เดินตามนโยบาย นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ทช. โดยกล่าวว่า ข้าราชการต้องทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซัดเจนตรวจสอบได้ และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ขอให้เน้นความร่วมมือในแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมให้มีการรณรงค์ปลูกป่าชายเลน สร้างแนวป้องกันเพื่อลดแรงคลื่น อันเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง นายวิเชษฐ์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการ ที่มีตัวแทนทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนซึ่งมีค่าเน้นในเรื่องรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศที่ถูกบุกรุกพื้นที่อุทยาน ขณะนี้เริ่มรายชื่อคณะกรรมการ ที่จะเชิญมาร่วมการพูดคุยอย่างเป็นทางการ น่าจะแล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้... ● เรื่องเจ็บหาย เหมือนคลื่นกระทบฝั่ง บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 7-8 แปลง หาดนายทอง หาดไฉโยง อ.ตลิ่ง จ.ภูเก็ต และดำเนินการออกโฉนดโดยมิชอบ ไม่ทราบว่ ต้นเมโนพีศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบไปถึงไหน มีชาวบ้านร้องเรียนกว่าผู้บุกรุกยังดำเนินการก่อสร้าง เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผ่าทันทวีเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยดำเนินการตรวจสอบด่วน ก่อนที่จะไม่มีป่าไม้ให้ลูกหลานดู...ฮวย...แต่พวกมันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กะพิน...

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
Prasert_jarason@yahoo.com